

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ (TDG)

Nhóm công tác hoặc cá nhân: Lê Anh Tuấn

Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra

Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

1. Mô tả hiện trạng

Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác lập. Mục tiêu chính của NCKH ở bậc đại học là trang bị cho SV các kiến thức, kỹ năng NCKH độc lập để hỗ trợ cho hoạt động học tập, chuẩn bị cho SV hành trang tốt nhất sau khi ra trường. Sản phẩm từ các hoạt động NCKH từ người học là tiêu chí quan trọng thể hiện chất lượng đào tạo của Khoa. Với những ý nghĩa quan trọng trên, Trường ĐH Đồng Nai luôn quan tâm và chú trọng công tác NCKH của SV thông qua việc ban hành quy định cụ thể về hoạt động NCKH của SV [H11.11.04.01]. Ngoài ra, Khoa cũng xây dựng Kế hoạch NCKH cụ thể đối với NH [H11.11.04.02].

Đồng thời, các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được giám sát. Nhiệm vụ này được phân công cho Phòng NCKH, sau ĐH & QHQT và Khoa [H11.11.04.03] Theo đó, hoạt động NCKH của SV ngành Sư phạm Toán được thực hiện với nhiều loại hình khác nhau như: khóa luận tốt nghiệp, làm đề tài NCKH, bài kỷ yếu hội thảo khoa học mang lại những ý nghĩa thiết thực cho SV [H11.11.04.04]. Các đề tài NCKH của NH được định hướng từ HĐKH&ĐT Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên và triển khai chi tiết dưới sự hướng dẫn sát sao, tận tình từ phía GV hướng dẫn với nguồn kinh phí do nhà trường hỗ trợ [H11.11.04.05].

Kết quả tổng kết và đánh giá hoạt động NCKH của NH trong 5 năm từ 2018 đến 2023. Hoạt động NCKH của SV ngành Sư phạm Toán đã có sự gia tăng về số lượng đáng kể. Phần lớn các sản phẩm NCKH của SV chủ yếu tập trung vào năm học cuối. Bởi vì, đây là năm học có SV làm các đề tài khóa luận tốt nghiệp. Theo đó, các khóa luận tốt nghiệp có chất lượng tốt sẽ được HĐKH&ĐT khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên chọn lọc, thẩm định để trở thành các đề tài NCKH cấp trường. Ngoài ra, khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên đã tổ chức Hội nghị NCKH của SV trong năm 20..... để công bố chính thức các đề tài NCKH này [H11.11.04.06]. Trên cơ sở kết quả trên, Phòng KHCN đã đề xuất nhà trường tổ chức khen thưởng cho SV có thành tích NCKH cấp trường và SV có bài đăng Kỷ yếu hội thảo cấp trường trong Hội nghị NCKH của SV [H11.11.04.07].

Trong giai đoạn đánh giá, Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên có hệ thống theo dõi, giám sát loại hình nghiên cứu và các hoạt động NCKH của NH. Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên đã mời các GV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và có bề dày kinh nghiệm về

NCKH nhằm chia sẻ kinh nghiệm về NCKH và định hướng đúng đắn về các đề tài NCKH do SV lựa chọn nghiên cứu [H11.11.04.08].

Năm 2022, Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên thực hiện việc triển khai theo dõi, giám sát các đề tài NCKH của SV theo quy trình chung của nhà Trường và được quy định rõ trong Khoa sẽ tiến hành phân công GV chuyên ngành phụ trách hướng dẫn SV thực hiện khóa luận tốt nghiệp và SV sẽ triển khai thực hiện các đề tài khóa luận tốt nghiệp này theo đúng tiến độ. Trong khóa luận tốt nghiệp này, khóa luận tốt nghiệp có chất lượng nội dung tốt, được GV hướng dẫn đồng ý được gửi đến HĐKH&ĐT Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên để chọn lọc, thẩm định và đề xuất nâng lên thành các đề tài NCKH của SV cấp trường [H11.11.04.09].

Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên đã tiến hành ký kết hợp tác với tạp chí Khoa học nhằm phát triển hoạt động NCKH của SV [H4.04.01.10]. Ngoài ra, Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên đã tổ chức nhiều hội thảo với sự tham gia đông đảo của SV ngành Sư phạm Toán có các bài viết NCKH nhằm góp phần quảng bá hoạt động NCKH của Khoa, Nhà trường, tạo động lực, truyền cảm hứng cho SV tham gia viết bài cho hội thảo nói riêng và các hoạt động NCKH nói chung [H11.11.04.11].

Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên có thực hiện việc đối sánh loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH giữa các CTĐT trong cùng CSGD, giữa các CSGD khác nhau. Bên cạnh đó, thông qua việc đối sánh với các trường đào tạo Sư phạm Toán trong và ngoài nước, Khoa sẽ cân đối và điều chỉnh hoạt động NCKH của SV cho phù hợp với xu thế phát triển chung của các trường đại học lớn cũng như của ngành Sư phạm Toán hiện nay [H11.11.04.12]. Điều này cho thấy chất lượng các đề tài NCKH của ngành, của Khoa và Nhà trường ngày càng có bước phát triển và được cải thiện rõ rệt. Hàng năm, các đơn vị lập kế hoạch hoạt động năm học của đơn vị mình, trong đó có kế hoạch về hoạt động NCKH của GV và SV. V.ĐTSĐH-KHCN cũng xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học, trong đó nêu rõ các chỉ số về hoạt động NCKH của SV. Việc tổ chức hoạt động NCKH cho SV được dựa trên Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về hoạt động NCKH của SV trong các cơ sở giáo dục ĐH của BGDĐT.

Nhằm nâng cao chất lượng NCKH của NH, Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên đã đề xuất các giải pháp NCKH phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và phù hợp với khả năng của NH. Thông qua GV hướng dẫn hoặc HĐKH&ĐT Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên giúp SV đưa ra những danh mục đề tài gợi ý cho SV và định hướng nghiên cứu thiết thực dựa trên cơ sở năng lực của NH. Ngoài ra, Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên còn cho khuyến khích SV có những ý tưởng NCKH mới mẻ thông qua việc SV phát hiện ra những vấn đề pháp lý nảy sinh trên thực tế thu hút sự quan tâm của xã hội

bên cạnh các danh mục đề tài do Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên và GV cung cấp [H.11.11.04.13].

2. Điểm mạnh

Nhà trường có kế hoạch hoạt động NCKH của SV, có hệ thống theo dõi, giám sát loại hình nghiên cứu và các hoạt động NCKH của SV từ Trường tới Khoa. Khoa có sự tổ chức, hỗ trợ tư vấn đề tài nghiên cứu cho SV, các phòng chức năng luôn quan tâm hỗ trợ SV trong quá trình làm đề tài..

3. Điểm hạn chế

Vẫn còn một số SV còn chưa hiểu rõ vai trò của NCKH, chưa hào hứng với hoạt động NCKH.

4. Kế hoạch hành động

TT	Mục tiêu	Nội dung	Đơn vị, người thực hiện	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành	Ghi chú
1	Khắc phục điểm tồn tại	Từ năm 2023-2024, Nhà trường đẩy mạnh việc NCKH trong SV bằng việc tăng cường hỗ trợ tài chính cho các đề tài tham gia. Bên cạnh đó, Nhà trường và Khoa sẽ tiếp tục các hội đồng tư vấn đề tài NCKH cho SV nhằm mục đích định hướng nghiên cứu cho các đề tài triển khai đạt hiệu quả cao. Ngoài ra thông qua Đoàn – Hội, Khoa triển khai mạnh mẽ các hoạt động truyền thông, tư vấn cho SV về vai trò của NCKH trong SV.	Khoa SPKHTN	Từ năm học 2023-2024 trở đi
2	Phát huy điểm mạnh	Giai đoạn 2023-2025, Khoa và Phòng QLKH tiếp tục chuẩn hóa quy định NCKH NH, đẩy mạnh và thường xuyên tổ chức các lớp miễn phí về NCKH cho sinh viên. .	Khoa SPKHTN	Từ năm học 2023-2024 trở đi

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí:

Đánh dấu (x) vào một trong các ô dưới đây:

Thang đánh giá						
Chưa đạt			Đạt			
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
			X			

Xác nhận
của trưởng nhóm công tác



Lê Anh Tuấn

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023

Người viết
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Anh Tuấn